

# LỄ HỘI CHÙA MÈO LƯU GIỮ NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA

02:37 01/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Theo kế hoạch của UBND thị trấn Lang Chánh (Thanh Hóa), lễ hội chùa Mèo năm 2024 sẽ diễn ra trong 02 ngày 15/02 (mùng 06 âm lịch) và ngày 16/02 (mùng 7 âm lịch).**



*Chùa Mèo nơi giữ những giá trị lịch sử văn hóa*

Theo sử sách ghi chép lại, chùa Mèo được xây dựng từ thời Nhà Trần, lúc đầu chùa có tên là chùa Chu và được mệnh danh là một trong 3 ngôi chùa lớn nhất xứ Thanh lúc bấy giờ. Khi Lê Lợi phát cờ khởi nghĩa Lam Sơn, tương truyền một lần Lê Lợi và nghĩa quân đã vào chùa Chu thắp hương khẩn phật, cầu nguyện cho sự nghiệp kháng chiến thắng lợi. Sau khi chống giặc Minh thắng lợi, Lê Lợi đã sắc chỉ đổi tên chùa Chu thành chùa Mèo. Khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đại phá quân Thanh thắng lợi đã có Chiếu chỉ tu sửa, tôn tạo chùa Mèo. Tương truyền trước kia chùa Mèo được xây cất theo kiểu Tam quan và lợp bằng ngói mũi... ngày nay, Lễ hội Chùa Mèo được chính quyền địa phương tổ chức hàng năm, theo nghi lễ truyền thống.

Lễ hội chùa Mèo được chia làm hai phần 02 phần bao gồm phần lễ và phần hội: Phần lễ được tổ chức theo nghi thức trang nghiêm nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân công đức các bậc Đế vương và các bậc tiền nhân đã có công dựng và giữ nước thể hiện ước nguyện của

nhân dân cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, trăm dân vui vẻ. Cụ thể, phần lễ gồm các nội dung: Rước kiệu, trống hội; văn nghệ chào mừng; lễ dâng hương; lễ Khai hội; lễ Tụng kinh; lễ giảng pháp; lễ cầu an; lễ hoa đăng; lễ tạ.



*Tái hiện lại cảnh xuôi bè của người dân năm xưa*

Phần hội gồm các nội dung, thi đấu các môn thể thao bắn nỏ, ném còn, bóng chuyền hơi, cà kheo, kéo co ngoài ra để quảng bá những sản phẩm của địa phương đơn vị tổ chức lên kế hoạch làm khu trưng bày các gian hàng, giới thiệu sản phẩm kẹo nhãn truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp và địa phương.

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Kinh và một số dân tộc khác trên địa bàn thị trấn Lang Chánh và các xã trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt tâm linh cùng các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, quảng bá hình ảnh lịch sử văn hóa đến với du khách trong và ngoài huyện.

Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội chùa Mèo và đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, UBND thị trấn Lang Chánh đã tạo một số điểm nhấn, tạo cảnh như: Trồng hoa cải tại bãi sông Âm, tái hiện lại cảnh xuôi bè của người dân năm xưa, trồng hoa đào tại đường lên chùa, đánh đu, trống hội, các môn thi đấu thể thao cũng đa dạng tập trung vào các môn thi mang đậm bản sắc dân tộc, tổ chức sản xuất kẹo nhãn để du khách biết thêm về quy trình sản xuất.







Vườn hoa sông Âm là một trong những điểm quảng bá văn hóa địa phương đến với du khách khi đi lễ hội chùa Mèo năm 2024.

**Lê Thanh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/le-hoi-chua-meo-luu-giu-nhung-gia-tri-lich-su-van-hoa>